

## รศ.120 วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

จำนวนหน่วยกิต : 3 (บรรยาย 3 ชม. / สัปดาห์)

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ และแนวความคิดของ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งวิวัฒนาการของการดำเนินความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐต่าง ๆ ตลอดจนขอบเขตแห่งสาระของความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ อันประกอบด้วย อุดมการณ์ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่เอื้อต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ตลอดจนสาเหตุแห่งความขัดแย้งในสังคมนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบกระบวนการวิชา : อ.ธรรมรงค์ สิงห์อยู่เจริญ และ อ.จิตติพล นันทชาרך

สัปดาห์ที่	หัวข้อ	วัตถุประสงค์การเรียนรู้และการสอนและ กิจกรรมการเรียนรู้	ผู้สอน
1 10-18 มิ.ย. 2548	บทนำ : ความหมายและขอบเขตการศึกษา - ความหมายและขอบเขตการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	- เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ <u>กิจกรรม</u> การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	อ.ธรรมรงค์ สิงห์อยู่เจริญ
2 24-25 มิ.ย. 2548	แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - แนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - รูปแบบของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - ระบบโลก	- เพื่อให้ นักศึกษาทราบถึงแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - เพื่อให้ นักศึกษาทราบถึงรูปแบบของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ <u>กิจกรรม</u> การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	อ.ธรรมรงค์ สิงห์อยู่เจริญ
3 1-9 ก.ค. 2548	รัฐ อำนาจอรัฐ และความสามารถแห่งรัฐ - นิยามและองค์ประกอบของรัฐ - ระบบและอำนาจแห่งรัฐ - วิวัฒนาการของอำนาจแห่งรัฐ - ความสามารถแห่งรัฐ	- เพื่อให้ นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐ อำนาจอรัฐ และความสามารถแห่งรัฐ <u>กิจกรรม</u> การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	อ.จิตติพล นันทชาרך
4 15-16 ก.ค. 2548	ลัทธินิยมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - ลัทธิชาตินิยม - ลัทธิจักรวรรดินิยม - ลัทธินานาชาติระหว่างประเทศ - ลัทธิเสรีนิยม และลัทธิสังคมนิยม - ลัทธิฟาสซิสต์ และลัทธินาซี	- เพื่อให้ นักศึกษาทราบถึงลักษณะของ ลัทธินิยมรูปแบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ <u>กิจกรรม</u> การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	อ.ธรรมรงค์ สิงห์อยู่เจริญ

5	ผลประโยชน์แห่งชาติ และผลประโยชน์อื่น ๆ	- เพื่อให้ศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และ ลักษณะ ของผลประโยชน์แห่งชาติ	อ.ฐิติพล นันทารักษ์
23 - 29 ก.ค. 2548	- คำจำกัดความของผลประโยชน์แห่งชาติ - ผลประโยชน์แห่งชาติตามแนวคิดเดิม - การกระจัดกระจายของผลประโยชน์แห่งชาติ - ผลประโยชน์ระดับโลกและวัตถุประสงค์	กิจกรรม การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	
6	นโยบายต่างประเทศ และกระบวนการการตัดสินใจของรัฐ	- เพื่อให้ศึกษาทราบดีถึงความหมายและจุดประสงค์ของนโยบายต่างประเทศ	อ.ฐิติพล นันทารักษ์
30 ก.ค. - 5 ส.ค. 2548	- ความหมาย และจุดประสงค์ - การศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศ - การศึกษากระบวนการตัดสินใจของรัฐ - การดำเนินนโยบายต่างประเทศ	- เพื่อให้ศึกษาทราบดีถึงกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศ กระบวนการตัดสินใจของรัฐ และการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐ	กิจกรรม การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
6 - 14 ส.ค. 2548	รับข้อสอบกลางภาค (Mid-Term Examination)	เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน	
7	การทูต	- เพื่อให้ศึกษาเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมถึงเครื่องมือและวิธีการทางการทูต	อ.ธรรมรงค์ สิงห์อยู่เจริญ
19 - 20 ส.ค. 2548	- บทบาทและหน้าที่ของคณะทูต - การเจรจาต่อรองทางการทูต - โครงสร้างและเครื่องมือทางการทูต - การดำเนินการทางการทูตครั้งสำคัญ	- เพื่อให้ศึกษาทราบดีถึงประวัติศาสตร์ และความเป็นมาทางการทูตที่สำคัญ	กิจกรรม การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
8	พฤติกรรมระหว่างประเทศ	- เพื่อให้ศึกษาเข้าใจถึงสภาพและสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างประเทศ	อ.ธรรมรงค์ สิงห์อยู่เจริญ
26 - 27 ส.ค. 2548	- ความร่วมมือระหว่างประเทศ - ความเป็นกลาง - ความขัดแย้งระหว่างประเทศ	- เพื่อให้ศึกษาทราบดีถึงแนวทางและวิธีการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ	กิจกรรม การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
9	การรุกรานและสงคราม	- เพื่อให้ศึกษาเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบของการทำสงคราม	อ.ธรรมรงค์ สิงห์อยู่เจริญ
2 - 3 ก.ย. 2548	- นิยามของสงคราม - สาเหตุแห่งสงคราม - วิวัฒนาการของสงคราม - ประเภทของสงคราม - ปัจจัยที่ใช้ในการทำสงคราม - สมมติฐานของสงคราม และผลลัพธ์ - ปัญหานิวเคลียร์	- เพื่อให้ศึกษาทราบดีถึงลักษณะและประเภทของสงคราม	กิจกรรม การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

10	การข่าวกรอง และการจารกรรม	- เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายและภารกิจของการข่าวกรอง และการจารกรรม	อ.ภัทร ชมภูมิ่ง
9 - 10 ก.ย. 2548	- ความหมาย และขอบข่ายภารกิจ - องค์กรด้านการข่าวกรอง - การดำเนินการด้านการข่าวที่สำคัญ - การข่าวกรองในระบอบประชาธิปไตย	<u>กิจกรรม</u> การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	
11	องค์การระหว่างประเทศ	- เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความหมายและความเป็นมาขององค์การระหว่างประเทศ	อ.ฐิติพล นันทชาרךษ์
16 - 17 ก.ย. 2548	- คำจำกัดความและความหมาย - ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ - องค์การระหว่างประเทศ องค์การภาคีนิคม องค์การภูมิภาคนิคม และองค์การอนุภูมิภาคนิคม	- เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงประเภท และขอบข่ายหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ <u>กิจกรรม</u> การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	
12	กฎหมายระหว่างประเทศ และสนธิสัญญา	- เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความหมายที่มาและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ	อ.ฐิติพล นันทชาרךษ์
23 - 24 ก.ย. 2548	- คำจำกัดความและความหมาย - ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ - การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ - สนธิสัญญา	- เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความหมายและลักษณะของสนธิสัญญา <u>กิจกรรม</u> การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	
13	การวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน	- เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงลักษณะของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน	อ.ฐิติพล นันทชาרךษ์
30 ก.ย. - 1 ต.ค. 2548	- เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่ำรวยและยากจน - บรรษัทข้ามชาติ และกลุ่มผลประโยชน์ข้ามชาติ - องค์กร / กลุ่มเชื้อชาติ / ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ - องค์กรและกลุ่มก่อการร้าย	<u>กิจกรรม</u> การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ	
3-18 ต.ค. 2548	สอบปลายภาค (Final Examination)	เพื่อประเมินผลการเรียนการสอน	

การเข้าชั้นเรียน - ผู้เรียนต้องเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 85% ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิ์ผ่านวิชานั้น

เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา (ระบบอิงเกณฑ์) – มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ช่วงคะแนน	เกรด	ช่วงคะแนน	เกรด
85 – 100	A	60 - 69.9	C
80 - 84.9	B <sup>+</sup>	55 - 59.9	D <sup>+</sup>
75 - 79.9	B	50 - 54.9	D
70 - 74.9	C <sup>+</sup>	0 - 49.9	F

100  
 80  
 60  
 40  
 20  
 0

เกณฑ์การให้คะแนน

1. การทดสอบปลายภาค	40	คะแนน
2. การทดสอบกลางภาค	30	คะแนน
3. รายงานกลุ่ม 1 ฉบับ	20	คะแนน
4. รายงานเดี่ยว 1 ฉบับ	10	คะแนน

หนังสือประกอบการเรียนการสอน

ณัชชาภัทร อุ๋นตรงจิตร. อำนาจ ดุลย์แห่งอำนาจ และชาตินิยม. คณิงนิการพิมพ์, เชียงใหม่; 2547.

ณรงค์ สินสวัสดิ์. การเมืองระหว่างประเทศ. สำนักพิมพ์แพรวพิทยา, กรุงเทพฯ.

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

(Introduction to International Relations). คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ.

ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น (Introduction to International Relations). มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพฯ; 2538.

อรุณ ภาณุพงศ์. การทูตและการระหว่างประเทศ. โครงการบรรยายพิเศษ ดิเรก ชัยนาม, กรุงเทพฯ.

Alvin & Heidi Toffler. คลื่นลูกที่สาม (The Third Wave). บริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด, กรุงเทพฯ.

\_\_\_\_\_, สงคราม และสันติภาพ (War and Anti-war). บริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด, กรุงเทพฯ.

\_\_\_\_\_, อำนาจใหม่ (The Power Shift). บริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด, กรุงเทพฯ.

Robert L. Wendzel. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษาโดยเน้นผู้กำหนดนโยบาย.

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ; 2532.

Sarasin Virapol & Werner Pfenning. ASEAN-UN Cooperation in Preventive Diplomacy.

Ministry of Foreign Affairs, BK; 1995.

Suchitra Punyaratabandhu – Bhakdi. Delivery of Public Services in Asian Countries : Case in

Development Administration. School of Public Administration National Institute of Development Administration (NIDA), BK; 1986.